



ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง  
นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการและตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ  
และกำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง

ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ดำเนินการคัดเลือกผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ของกรมธนารักษ์ ซึ่งประกาศขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ เมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖ ไปขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือก ในตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการและตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ของสำนักงาน คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ นั้น

บัดนี้ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้แจ้งให้ผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการของกรมธนารักษ์มาสมัครเข้ารับการประเมิน ความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการและตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิชาการ ตรวจสอบภายในปฏิบัติการและตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ และกำหนดวัน เวลา และสถานที่ ในการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง รายละเอียดดังนี้

๑. ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

เลขประจำตัว ผู้เข้ารับการประเมิน	เลขประจำตัวสอบแข่งขัน ในบัญชีเดิม	ชื่อ - สกุล
๑๐๑	๖๖๑๐๔๐๙๒	นางสาวนฤมล แก้วผึ้ง
๑๐๒	๖๖๑๐๔๐๓๘	นางสาวหทัยชนก สุขเจริญ

๒. ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

เลขประจำตัว ผู้เข้ารับการประเมิน	เลขประจำตัวสอบแข่งขัน ในบัญชีเดิม	ชื่อ - สกุล
๒๐๑	๖๖๑๐๔๒๐๗	นางสาววิไลพรรณ นามพิมูล

/ทั้งนี้ ให้...

ทั้งนี้ ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งมารายงานตัวเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) ในวันศุกร์ที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๖ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ – ๐๙.๓๐ น. ณ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร หากผู้ใดไม่มารายงานตัว ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว จะถือว่าสละสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง ในตำแหน่งดังกล่าว

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖



(นายมนทล ภาคสุวรรณ)

เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

ปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงศึกษาธิการ